

**ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 128/TB-MTTQ-UB

An Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**VP ĐDBQH VÀ HĐND TỈNH AG**

**ĐẾN**

Ngày: 05/12/2023

Số: 5885

Chuyên: ...

Lưu Hồ Sơ: TB ĐĐT

**THÔNG BÁO**

**của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang**

**tại kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,  
nhiệm kỳ 2021-2026**

Năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong năm qua, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tỉnh An Giang năm 2023 vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt mức cao so với kế hoạch đề ra. Nông nghiệp tăng trưởng ổn định, chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá. Khu vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, nghỉ hè. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhu cầu đi lại, hoạt động văn hóa, xã hội nhộn nhịp, sôi động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp đang khó khăn. Nhu cầu thị trường hàng hóa tăng chậm. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu và nguyên liệu đầu vào tăng. Giá vật liệu xây dựng thiếu ổn định gây khó khăn việc triển khai nhiều công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Một số công trình, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và nhà ở thương mại vướng mắc về trình tự. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan ngày càng tăng về tần suất, khó dự đoán; tình hình sạt lở bờ sông tiếp tục gia tăng. Còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác còn chậm. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội còn phức tạp; an toàn giao thông tăng cao hơn cùng kỳ...

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xin bày tỏ sự đồng tình về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và những cố gắng của Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023, đồng thời hoan nghênh các giải pháp về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra năm 2024, xác định đây cũng là trách nhiệm của hệ thống Mặt trận tỉnh tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện, nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.



## I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM MẶT TRẬN TỔ QUỐC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

**1. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.**

- Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân luôn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Công tác phối hợp với ĐBQH, HĐND tỉnh và HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tạo điều kiện cho đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp đảm bảo quy định của pháp luật và tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh của cử tri tập trung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, các giải pháp khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19, giá vật tư nông nghiệp, giá xây dựng và nhiên liệu tăng bất thường; về giao thông vận tải, đầu tư xây dựng, chế độ chính sách của CB,CC-LĐ, dự án xây dựng đường cao tốc... các ý kiến đã được phản ánh kịp thời và được Ủy ban nhân dân trả lời, giải trình bằng văn bản, được MTTQ thông tin đến cử tri.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia thực hiện quyền làm chủ của mình luôn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên MTTQ, các cơ quan thành viên HĐPHPBPL cùng cấp xây dựng **167** kế hoạch văn bản triển khai tổ chức thực hiện trong nội bộ và Nhân dân. Kết quả, qua nhiều hình thức tuyên truyền như hội nghị, cổng thông tin điện tử MTTQ và các tổ chức thành viên, cổng thông tin nội bộ, email; group zalo và trang Fanpage Facebook... đã thực hiện tuyên truyền **100** văn bản đến **36.500** lượt cán bộ, công chức viên chức, người lao động; **931** cuộc tuyên truyền với trên **67 ngàn** lượt người tham dự; **654** tin, bài viết với hơn **398** hình ảnh với **27.892** lượt tiếp cận, truy cập... Từ đó, kịp thời cập nhật, chuyển tải văn bản, phản ánh, thông tin kết quả hoạt động của Mặt trận; giới thiệu, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong Nhân dân.

Trong năm, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhà nước cùng cấp tổ chức vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các nội dung “Dân biết, Dân bàn, Dân quyết định”, cơ quan thẩm quyền công nhận; phát huy có hiệu quả quyền làm chủ của Nhân dân tham gia giám sát các nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở, giám sát các công trình đầu tư xây dựng phúc lợi tại địa bàn... Tổ chức và hoạt động Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng được MTTQ các cấp tiếp tục quan tâm củng cố về tổ chức, nâng chất về hoạt động: Hoạt động Ban Thanh tra



nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các địa phương tiếp tục được phát huy, trong năm đã tổ chức giám sát 2.039 vụ việc, công trình, qua đó phát hiện kiến nghị cơ quan thẩm quyền khắc phục, xử lý 97/97 vụ việc. .. góp phần mang lại hiệu quả công khai, minh bạch trong đầu tư, ngăn chặn những việc làm tổn hại đến lợi ích cộng đồng, những tác động tiêu cực làm thất thoát, lãng phí vốn của dự án, làm cho Nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước trong việc xây dựng chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Thực hiện tốt theo quy định của Luật Tiếp công dân. Trong năm, bộ phận tiếp dân đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên 220 ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp công dân định kỳ 22 ngày theo lịch (Mỗi tháng 02 ngày). Kết quả, đã tiếp 72 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị (trong đó có 01 lượt đồng người); Công tác tiếp nhận và xử lý đơn: Trong năm nhận 61 đơn, trong đó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 39 đơn, tiếp công dân nhận 22 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, chỉ đạo xử lý 56 đơn.

- MTTQ Việt Nam thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Nhà nước. Cụ thể: Tham gia góp ý xây dựng 199 dự thảo văn bản QPPL, dự thảo chương trình, đề án, quy định... của cấp ủy, chính quyền được MTTQ tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả, các ý kiến của MTTQ luôn được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo; Tổ chức 8 cuộc hội nghị góp ý kiến đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn; Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND thực hiện Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, đồng thời thay mặt Ủy ban MTTQ đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng, an sinh xã hội đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;...

Công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm qua được hệ thống MTTQ các cấp quan tâm phối hợp thực hiện. Trong năm đã phối hợp với Hội Luật gia, Hội đồng tư vấn DCPL tổ chức 11 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cho cán bộ MTTQ cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm và Nhân dân tiêu biểu.

- Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào thực chất, từng bước được nâng lên góp phần thực hiện công tác góp ý xây dựng chính quyền trên một số lĩnh vực quan trọng. Kết quả trong năm tiến hành giám sát, khảo sát qua hình thức thành lập đoàn (hoặc giám sát bằng văn bản) có 24 nội dung được giám sát như: Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cán bộ đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; chính sách pháp luật về tiếp công dân; tín ngưỡng tôn giáo; việc triển khai công trình dự án có tác động trực tiếp đến Nhân dân; pháp luật về Lao động,



bảo hiểm, về giới, về tổ chức Công đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ... được 11 cuộc. Thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và triển khai việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ tháng 02/2023 đến ngày 15/3/2023 với nhiều hình thức. Kết quả, toàn tỉnh tổ chức được 580 cuộc với trên 30.380 lượt người tham dự, đóng góp 3.038 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đóng góp trên 50 vấn đề liên quan đến 15 chương của dự thảo Luật, đa số ý kiến đánh giá cao dự thảo luật lần này về bố cục và kỹ thuật soạn thảo, đặc biệt quan tâm đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi, bồi thường, giải thích từ ngữ...

## **2. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.**

- Công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân được hệ thống MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới về hình thức, phương pháp, đối tượng thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát huy. Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng mô hình mới và duy trì, nâng chất các mô hình hiện đang hoạt động có hiệu quả... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền trong Nhân dân ra sức thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn nhất là ở các xã đang xây dựng nông thôn mới và duy trì, nâng chất các mô hình “*hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp*”; mô hình “*áp tự quản bảo vệ môi trường*” tại các xã, phường, thị trấn. Mặt trận các cấp phối hợp tích cực cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới... góp phần vào kết quả chung toàn tỉnh. Đến nay, An Giang có 03 đơn vị cấp huyện có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3/3 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bao gồm: thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông



thôn mới đối với TP. Châu Đốc, TP. Long Xuyên và “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới” đối với huyện Thoại Sơn. Có **71/110** xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, **29** xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác vận động Quỹ Vì người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ Nhân dân tiếp tục được MTTQ các cấp phối hợp thực hiện. Kết quả: Vận động, tiếp nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh vào Quỹ Vì người nghèo, gồm tiền mặt và hiện vật quy tiền với tổng trị giá trên **274, 834 tỷ đồng**. Từ số tiền vận động được, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã chi trên **272, 441 tỷ đồng**, trong đó cất mới 1.919 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 164 căn nhà; thăm hỏi, tặng quà cho 368.823 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 61.652 trường hợp; trợ giúp học sinh học tập được 18.673 em; hỗ trợ khám bệnh cho 9.197 trường hợp; Chương trình an sinh xã hội khác trên 33,8 tỷ đồng... Hoạt động của công tác cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 618 triệu đồng.

- Công tác đối ngoại Nhân dân: Được hệ thống Mặt trận phối hợp với tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và công tác kiều bào; các Luật có liên quan đến biên giới; vận động Nhân dân cư ngụ tại khu vực tuyến biên giới và các hộ gia đình thường xuyên qua lại biên giới làm ăn, mua bán không thuê mướn đất sản xuất và khai thác thủy sản trái phép; không tham gia buôn lậu, chứa chấp hàng ngoại nhập lậu; không tham gia tiếp tay đưa người vượt biên trái phép; MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia cùng các Đoàn đại biểu cùng cấp thăm Chúc Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmay tại tỉnh Kandal, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia). Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện biên giới (An Phú, Tịnh Biên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu) đã trao tặng quà cho người dân Campuchia gặp khó khăn với tổng trị giá 370 triệu đồng. Thông qua các hoạt động, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung; giữa tỉnh An Giang với tỉnh Takeo và tỉnh Kandal nói riêng trong việc giữ vững hòa bình, hữu nghị tuyến biên giới.

## **II. TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN TRONG TỈNH**

Thông qua công tác nắm dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ các cấp và công tác phối hợp tiếp xúc cử tri trước – sau các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ... Cụ thể:

**1.** Dư luận Nhân dân quan tâm, lo lắng từ khi lương cơ sở tăng, các mặt hàng thiết yếu cũng tăng theo, từ đó đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; sức mua



của người dân giảm do kinh tế gia đình chưa ổn định, khó tìm việc làm, thu nhập thấp. Tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu thiết yếu của Nhân dân hiện nay là được các ngành chức năng tạo điều kiện giới thiệu việc làm, thu nhập ổn định đủ để chăm lo cho gia đình, con em học hành thành tài; mong muốn các ngành chức năng thực hiện tốt chính sách bình ổn giá, kiểm soát tốt thị trường không để biến động, khan hiếm hàng hóa nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt trong gia đình, nhất là trong dịp tết sắp đến.

2. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao và bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần ngăn chặn, hạn chế, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, từ đó đã tạo được niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; nguyện vọng của cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước trong biện pháp thực hiện, vừa cần phải đảm bảo hiệu quả của việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vừa phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ, công chức; có cơ chế để đội ngũ cán bộ, công chức phát huy năng lực, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh như hiện nay trong một bộ phận cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi những nhiều, tiêu cực dưới nhiều hình thức khác nhau để đảm bảo tính toàn diện của công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Nhân dân cho rằng, từ khi tiến hành cải cách giáo dục đến nay vẫn chưa có một chương trình, sách giáo khoa chuẩn của Quốc gia, hầu hết là chương trình của cá nhân, tập thể tư nhân biên soạn và đã đưa vào thực hành thí điểm trong thời gian qua nhưng các ngành chức năng của trung ương vẫn chưa tổng kết để rút kinh nghiệm (chỉ có dư luận trên mạng xã hội), chưa có thông tin chính thống để xác định. Qua đó, các bậc phụ huynh và dư luận mong muốn trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành chức năng ở Trung ương tổng kết rút kinh nghiệm trong vấn đề cải cách giáo dục; nghiên cứu, có sự đầu tư và chỉ chọn một bộ sách giáo khoa duy nhất cho mỗi cấp học để triển khai giảng dạy và học tập trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh; đồng thời, bộ sách giáo khoa nên sử dụng ổn định, lâu dài (từ 5 năm trở lên) để các gia đình đông con, thu nhập thấp có điều kiện sử dụng lại, phụ huynh cũng có điều kiện nghiên cứu, theo dõi và hướng dẫn cho con em tại nhà.

4. Chính sách Bảo hiểm y tế trong thời gian qua ngày càng được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu, điều kiện mới nhưng cũng còn một số hạn chế nhất định, chẳng hạn: Tình trạng chậm trong thực hiện thủ tục khám chữa bệnh dẫn đến người tham gia BHYT phải chờ đợi lâu, việc cấp thuốc chưa đầy đủ theo toa khám bệnh của bác sĩ,... nhất là thời gian gần đây, thuốc điều trị cho người bệnh khám BHYT đang thiếu hụt do các bệnh viện đang trong giai đoạn chờ ngành chức năng đầu tư thuốc theo định kỳ hàng năm. Vấn đề này thường gặp khi đến hạn phải tổ chức đấu



thầu lại thuốc điều trị tại các bệnh viện. Qua đó, cử tri và Nhân dân mong muốn Bộ Y tế, các ngành liên quan Trung ương và địa phương có giải pháp để giải quyết tốt hơn, nhanh hơn, tránh tình trạng bất ổn về thuốc điều trị tại các bệnh viện để góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu BHYT toàn dân.

5. Vấn đề bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề được người dân quan tâm hiện nay, chính quyền địa phương luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng nhau tham gia bảo vệ môi trường; thường xuyên phát động các buổi ra quân làm vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, trên các tuyến đường, kênh, rạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân. Đối với người dân, đa số có ý thức tốt về bảo vệ môi trường, chấp hành tốt các quy định về xử lý rác thải; các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, qua phản ánh của dư luận, vẫn còn ô nhiễm môi trường từ một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và việc đổ rác thải xuống sông, kênh, rạch; một số tuyến đường liên ấp bị sạt lở, chậm khắc phục. Qua đó, Người dân mong muốn các ngành chức năng khảo sát, kiểm tra thường xuyên, có biện pháp xử lý nghiêm để không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của Nhân dân.

6. Nhân dân rất quan tâm tình trạng khai thác cát vượt quá số lượng cho phép của ngành chức năng (có sự thông đồng hối lộ giữa doanh nghiệp và quan chức quản lý Nhà nước ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường) không chỉ gây xói mòn, sạt lở bờ sông, tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai... mà còn làm mất lòng tin của Nhân dân; những khu vực bị sạt lở, người dân bị mất đất, mất nhà, tính mạng cũng bị đe dọa. Dư luận mong muốn các ngành chức năng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phép khai thác cát và việc thực hiện của các doanh nghiệp khai thác cát để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

7. Vừa qua, Sở Tài chính có Công văn số 2751/STC-NS, ngày 28/9/2023 về việc thực hiện đóng BHXH bắt buộc và đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Việc này tác động nhiều đến cán bộ khóm, ấp lo lắng, hoang mang, không an tâm công tác, một số ý kiến cho rằng, hiện mức phụ cấp, thu nhập cán bộ khóm, ấp rất thấp nên việc ngưng hỗ trợ sẽ càng khó khăn hơn. Do đó, dư luận mong Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, có phương án hỗ trợ cho các đối tượng công tác tại khóm, ấp trong thời gian tới.

8. Cử tri và Nhân dân thời gian qua rất phấn khởi, tin tưởng và ủng hộ Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, bởi vì đây là tuyến cao tốc đầu tiên ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) kết nối từ biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang xuống cửa biển Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho



khu vực này. Với người dân ĐBSCL, đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng được kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 và một số tuyến giao thông khác như Quốc lộ 91, đường Nam Sông Hậu... Hàng hóa, nông sản vùng ĐBSCL sẽ đưa đến các nơi tiêu thụ nhanh chóng, du lịch kết nối giữa các địa phương cũng có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn cho 4 địa phương An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Đây sẽ là trục cao tốc chính góp phần thúc đẩy hàng hóa khu vực ĐBSCL, thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ giao thương thuận lợi hơn.

9. Tình hình tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận biết, các đối tượng lừa đảo xâm hại đến quyền riêng tư của người dân, đặc biệt là người dân tại nông thôn, vùng có điều kiện phát triển hạn chế; tình trạng kinh doanh và sử dụng các chất kích thích, gây nghiện như thuốc lá điện tử, sisa, kẹo ngậm ảo giác,... xuất hiện ngày càng nhiều và hướng đến đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, gây ra những hệ lụy không tốt cho chính bản thân các em, gia đình, nhà trường và xã hội. Qua đó, người dân mong muốn các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có biện pháp quyết liệt trong đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi phạm tội nhằm răn đe đối với các đối tượng lừa đảo, giả danh, kinh doanh phạm pháp... nhằm ổn định trật tự và tạo niềm tin trong Nhân dân.

10. Dự luận trong Nhân dân bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá cao sự tiến bộ với các quy định mới của Thông tư 24 của Bộ Công an như: Giúp cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý được thuận lợi, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, góp phần thực hiện có hiệu quả chuyên đổi số quốc gia; chủ xe được định danh biển số chính chủ, không phải mang nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông, cũng như khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, trong thực tế người dân có nhu cầu sang tên, đổi chủ xe cơ giới cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là xe không chính chủ. Đối với các cửa hàng kinh doanh xe máy, ô tô cũ đang gặp khó khăn trong việc làm thủ tục đăng ký xe, sang tên đổi biển số, nhiều tiểu thương, doanh nghiệp đang rơi vào tình cảnh kinh doanh thua lỗ vì không buôn bán được. Qua đó, dự luận mong muốn các ngành chức năng quan tâm, nghiên cứu điều chỉnh, có giải pháp thực hiện hài hòa hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến việc sang tên, đổi chủ xe cơ giới nhằm tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

11. Qua công tác tổ chức góp ý kiến đối với Người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và phê chuẩn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Qua tổng hợp 34 ý kiến tại 8 cuộc hội nghị cho thấy đa số đại biểu có ý kiến nhận xét đối với các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, luôn chấp hành Hiến pháp và pháp luật của người đứng đầu cơ quan; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao trên các lĩnh vực phụ trách thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND, các sở, ngành; thống nhất và nhận định tình hình



kinh tế-xã hội của tỉnh có nhiều phát triển, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thống nhất với các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như những hạn chế tự nhận xét của từng cá nhân.. Bên cạnh đó, đại biểu phản ánh tình hình Nhân dân và cử tri mong muốn và yêu cầu các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn của mình và thật sự quan tâm đến đời sống, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao uy tín và “tự soi”, “tự sửa”, thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Từ những kết quả hoạt động của MTTQ, ý kiến của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm các kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023 vừa qua, đồng thời kiến nghị thêm một số nội dung tại kỳ họp cuối năm như sau:

1. Tiếp tục có giải pháp hiệu quả hơn trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; huy động các nguồn lực; giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng lộ trình; tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp; cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế; giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh trật tự an toàn xã hội và tình hình buôn lậu qua biên giới ...Đồng thời thực hiện 3 giải pháp mang tính đột phá như Nghị quyết XI tỉnh Đảng bộ đã đề ra: Đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư.

2. Dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên cũng đã thi công khá lâu và kéo dài so với kế hoạch dự kiến làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông địa phương; về thiết kế đường gom dân sinh, đường chui của Dự án không đảm bảo xe lưu thông, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra để có giải pháp xử lý phù hợp theo quy định. Hiện nay, khu tái định cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định triển khai Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn thành phố Long Xuyên (khu tái định cư) kịp thời, để có cơ sở pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (khu tái định cư) yên tâm, sớm ổn định cuộc sống.

3. Công tác triển khai thực hiện Đề án I, Chương trình 1719/CP thời gian qua được các cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn do thực tiễn cơ sở và cơ chế chính sách chưa rõ ràng như: Chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở được thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình nhưng



lại ghi vốn đầu tư, nên gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ, danh mục dự án, do chưa có hướng dẫn cụ thể; các xã, thị trấn có sự biến động về nhu cầu thụ hưởng đất ở, nhà ở nên phải tổ chức rà soát thay đổi, bổ sung các đối tượng thụ hưởng làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp danh sách thụ hưởng chung của từng huyện; nguồn vốn thực hiện hỗ trợ đất ở, nhà ở được giao về huyện nhưng văn bản hướng dẫn cơ quan cấp trên chậm, chưa rõ, hướng dẫn không đầy đủ nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn của địa phương. Huyện gặp khó do không có kinh phí thiết kế mẫu nhà ở; tỉnh chưa ban hành quy định định mức cụ thể về diện tích đất ở cho các đối tượng thụ hưởng nên huyện không có cơ sở giao đất ở cho các hộ thụ hưởng và gặp khó khăn trong hướng dẫn cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện... Qua đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn nêu trên giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo lộ trình.

**4. Về Y tế:** Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục có hiệu quả tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh để có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm thực hiện chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tốt hơn trong thời gian tới.

Trên đây là nội dung thông báo xây dựng chính quyền năm 2023 và những kiến nghị, đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết những kiến nghị nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban TWMTTQVN;
- Ban DCPL.Ủy ban TWMTTQVN;
- Ban công tác phía Nam;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- BCN các HDTV Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN các II, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban DCPL-DTTG.

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiếc Hùng**